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เรื่อง 

ใหพ้ิจารณาเสนอความเห็นเกีย่วกบัสญัญาซ้ือขาย 

   

 

 

ที่ น. ๑๑๒๓/๒๔๙๑ คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑๕ ตุลาคม ๒๔๙๑ 
 

เร่ือง  ให้พิจารณาเสนอความเหน็เกี่ยวกบัสญัญาซื้อขาย 

 

เรียน  เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 

ตามที่กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยหนังสือ
ที่  ๗๐๑๖/๒๔๙๑ ลงวันที่  ๙ กันยายน ๒๔๙๑ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองสัญญาซื้ อขายโรงน า้ตาลไทย ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม (โดยนาย
เลื่อน พงษ์โสภณ ผู้อ านวยการ) กบับริษัทน าไทย จ ากดั แทนมูลนิธหิอการค้ากรุงเทพฯ (โดยนาย
พจน์ เศรษฐวัฒน์) ความทราบอยู่แล้วนั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมายกองที่  ๓) ได้ตรวจ
พิจารณาสัญญาเร่ืองนี้ โดยมีผู้แทนกระทรวงการอุตสาหกรรม (นายเลื่อน พงษ์โสภณ) และผู้แทน
คณะกรรมการเศรษฐกิจ (นายสุนทร หงสลดารมภ์) เข้าร่วมประชุมด้วย ประเด็นเร่ืองนี้ มีว่า 
กรรมการเศรษฐกิจบางท่านเห็นว่า สัญญานี้ เป็นการเสี ยเปรียบควรหาทางบอกเลิกเสีย 
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วจึงมีค าสั่งให้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสนอความเห็นว่า
จะมีทางได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างใด หลังจากการอภิปรายที่ประชุมได้ทราบข้อเทจ็จริงบาง
ประการจากผู้แทนว่าสัญญาเร่ืองนี้ ได้บอกเลิกกันเสรจ็เด็ดขาดไปแล้ว โดยฝ่ายหอการค้าฯ ได้มี
หนังสือเสนอขอเลิกสัญญามาตั้งแต่วันที่  ๑๗ สิงหาคม และฝ่ายกระทรวงการอุตสาหกรรม 
(โรงงานน า้ตาลไทย) กไ็ด้ตอบตกลงเลิกสญัญานี้ ไปตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ศกนี้แล้ว ประเดน็ที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องพิจารณาตามค าสั่งนายกรัฐมนตรีจึงไม่มี จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
(ลงชื่อ)  เสริม  วินิจฉัยกุล 

(นายเสริม  วินิจฉัยกุล) 
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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เรื่อง

เวร                          เก         ๑7      ซ้
ให้พิจารณา เสนอความเหนเกยวกบสญญาซ้อขาย

ที่น. ๑๑๒๓/๒๕๕๑                                                คณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๑

เรื่อง ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตามที่กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยหนังสือ
fi ood /๒๕๕๑ ลงวันที่ of กันยายน ๒๕๓๑ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสัญญาซื้อขายโรงน้าตาลไทย ระหว่างกรมโรงงา
             นอุตสาหกรรม (โดยนาย
เลื่อน พงษ์โสภณ ผู้อํานวยการ) กับบริษัทนําไทย จํากัด แทนมูลนิธิหอการค้ากรุงเทพฯ (โดยนาย
พจน์ เศรษฐวัฒน์) ความทราบอยู่แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมายกองที่ ๓) ได้ตรวจ
พิจารณาสัญญาเรื่องนี้โดยมีผู้แทนกระทรวงการอุตสาหกรรม (นายเลื่อน พงษ์โสภณ) และผู้แทน
คณะกรรมการเศรษฐกิจ (นายสุนทร หงสลดารมภ์) เข้าร่วมประชุมด้วย ประเด็นเรื่องนี้มีว่า
กรรมการเศรษฐกิจบางท่านเห็นว่า สัญญานี้เป็นการเสียเปรียบควรหาทางบอกเลิกเสีย
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วจึงมีคําสั่งให้ส่งให้คณะกรรม
             การกฤษฎีกาพิจารณาเสนอความเห็นว่า
จะมีทางได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างใด หลังจากการอภิปรายที่ประชุมได้ทราบข้อเท็จจริงบาง
ประการจากผู้แทนว่าสัญญาเรื่องนี้ได้บอกเลิกกันเสร็จเด็ดขาดไป แล้ว โดยฝ่ายหอการค้าฯ ได้มี
หนังสือเสนอขอเลิกสัญญามาตั้งแต่วันที่ ow สิงหาคม และฝ่ายกระทรวงการอุตสาหกรรม
(โรงงานน้าตาลไทย) ก็ได้ตอบตกลงเลิกสัญญานี้ไปตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ศกนี้แล้ว ประเด็นที่

คณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องพิจารณาตามคําสังนายกรัฐมนตรีจึงไม่มี จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับยืออย่างสูง
(ลงชื่อ) เสริม วินิจ
             ฉัยกุล
(นายเสริม วินิจฉัยกุล)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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